

เอกสารเชิงหลักการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

“Bridging Data Gaps with a Gender- Responsive approach to accelerate the SDG – 5 Progress.”

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 16.30 น.

โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

คณะผู้จัดงาน: การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) และองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) สนับสนุนความร่วมมือโดยคณะทำงานด้านการรายงานข้อมูลและผลลัพธ์ของทีมงานสหประชาชาติ (UNCT) ประจำประเทศไทย

ความเป็นมา: ตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 5 การบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคนเป็นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จโดยรวมของวาระการพัฒนาปีพ.ศ. 2573 อย่างไรก็ตาม การขาดข้อมูลที่ครอบคลุมและทันสมัยเกี่ยวกับตัวชี้วัดและความคืบหน้าเกี่ยวกับเพศเป็นความท้าทายที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ ดังนั้นการแก้ไขช่องว่างข้อมูลนี้มีความสำคัญสูงสุดเพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตรวจสอบความคืบหน้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์: การประชุมเชิงปฏิบัติการหนึ่งวันจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายในการแก้ไขช่องว่างข้อมูลที่สำคัญในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 (SDG 5) โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานของสหประชาชาติ และพันธมิตรหลัก เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติในการเก็บข้อมูล ปรับนิยามตัวชี้วัดที่สำคัญ และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จเพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งปันองค์ความรู้ และดำเนินการร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับข้อมูลในฐานะตัวเร่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 และเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

(ร่าง) กำหนดการ

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
09:00-09:30	ช่วงที่ 1: พิธีเปิด	

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> ● กล่าวเปิดโดย คุณอนุกุล ปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คุณกิตติ์ ชัยบรรพาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ● กล่าวแนะนำการประชุมเชิงปฏิบัติการและวัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> ○ คุณสุตา สุหลง รองอธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ○ คุณซาร่าห์ นิบส์ รองผู้อำนวยการ UN Women สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ○ คุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย 	
09.30-09.35	ถ่ายรูปหมู่	
09:35-10:30	ช่วงที่ 2: การทบทวนความคืบหน้า ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และข้อมูลเชิงลึกของรัฐบาล <ul style="list-style-type: none"> ● การทบทวนความคืบหน้าของ SDG 5 และสถานการณ์ความพร้อมใช้งานของข้อมูลโดย คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) <ul style="list-style-type: none"> ● คุณอาแมน บินดาบาร์คเนีย หัวหน้าหน่วยบริหารสถิติและข้อมูล UNESCAP ● คุณตายน ชยานี นักสถิติ UNESCAP ● นำเสนอข้อมูลด้านตัวชี้วัดและการเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานภาครัฐ ● ถาม-ตอบและอภิปราย 	
10:30-10:45	พักรับประทานอาหารว่าง	
10:45-12:00	ช่วง 3: ตรวจสอบข้อมูล Metadata ของตัวชี้วัด SDG5 <ul style="list-style-type: none"> ● ชี้แจงคำจำกัดความของตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูล Metadata โดยหน่วยงานสหประชาชาติ ● อภิปรายและข้อเสนอแนะ 	
12:00-13:30	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
13:30-14:30	ช่วงที่ 4: การสื่อสารข้อมูลการดำเนินการเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยคุณเจสสิกา การ์ดเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและการวิจัยความรุนแรงต่อสตรี กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก <ul style="list-style-type: none"> ● อธิบายความแตกต่างระหว่างสถานการณ์และอุบัติการณ์ของความรุนแรงต่อสตรี ● ระบุข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความชุกของความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศหรือในภูมิภาค 	

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารข้อมูล VAW เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรง 	
14:30-15:30	<p>ช่วงที่ 5: การดำเนินการร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> การเสวนา: การวัดสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีและกลยุทธ์ความร่วมมือเพื่อแก้ไขช่องว่างข้อมูล ผู้ร่วมเสวนา <ul style="list-style-type: none"> คุณ ภารภรณ์ พงษ์พินิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณหทัยชนก (พรรคเจริญ) ชินอุปราวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คุณวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และศูนย์ OSCC โรงพยาบาลปทุมธานี ดำเนินรายการโดย คุณสิริลักษณ์ เขียวว่อง หัวหน้าสำนักงาน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย คำแนะนำสำหรับการดำเนินการร่วมกัน 	
15:30-15:45	พักรับประทานอาหารว่าง	
15:45-16:30	<p>พิธีปิด: สรุปประเด็นสำคัญและความแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต</p> <ul style="list-style-type: none"> กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย UN Women สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 	

การติดตามผลหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ:

- การรวบรวมเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามแผนการที่ตกลงไว้
- การรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ